



## สยาม-อาราเบียน

ในที่สุดสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดการล็อกดาวน์ ป้องกันโควิดระบอบในระลอกที่ 3 ซึ่งวิกฤตการณ์นี้ไม่เพียงแต่กระทบ

เศรษฐกิจ แม้แต่สุขภาพ ก็มีอาจป้องกันเอาไว้ได้

เจ็บกระตองใจที่สุด ก็เมื่อนานาประเทศเขาเปิดประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราเคยดูแคลนว่า ป้องกันผู้ติดเชื้อได้ไม่ดีเท่าเรา ซ้ำร้ายยังขาดความเชื่อมั่นใน โฟเซอร์ ผู้ผลิตวัคซีน แต่จะด้วยเหตุผลอันใด เอาเป็นว่าเราไม่เลือกวัคซีนไฟเซอร์ มาช่วยเสริมมาตรการป้องกันโควิด

ปัจจุบัน ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เพิ่งประกาศให้ประชาชนเลิกสวมหน้ากากได้แล้ว เพราะการระดมฉีดวัคซีนครอบคลุมผู้คนกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว

ความเดือดร้อน ซึ่งรุนแรงไม่แพ้ถูกกาบาดตกละโลก ก็คือมาตรการรุนแรง แต่ล่าสุดนี้ นั่นก็คือการล็อกดาวน์ ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปต้องเก็บตัวไม่อาจดำเนินชีวิตเช่นปกติ

วงการบันเทิง ที่จัดได้ว่า หรรษา ฟุ่ฟ่า บัดนี้กลายเป็นซอมบี้ เดินจงกรม หาทงออกไม่เจอ เพราะ มาตรการทั้งหลายกระทบต่อธุรกิจของภาคบันเทิง ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

นักแสดงที่รายได้หลักมาจาก ละคร โฆษณา รวมทั้งการปรากฏตัวต่อสาธารณะ ถูกจำกัดไว้แค่ภายในบ้าน ซึ่งครั้งนี้ ดิ๊กต็อก แอปฯ เต้นระบำตามจังหวะเพลง ไม่อาจได้รับความนิยมต่อไป แม้ดาราบางคนที่เคยประสบความสำเร็จกับการเดินดิ๊กต็อก ก็เดินไม่ออก ไม่เชื่อก็ไปถาม “แต้ว” ณฐพร เตมีรักษ์ เอาได้

กองถ่ายละคร ซึ่งเป็นกิจกรรมของคนหมู่มาก ถูกจำกัดไว้เพียงไม่เกิน 20 คน ทำให้ผู้จัดละครหลายคน ยกเลิกกองไปเลย เพราะไม่อาจถ่ายทำละครต่อไปได้

ช่างไฟ ช่างกล้อง ช่างแต่งหน้า ช่างผม ตัวประกอบ และทีมงาน จะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่ ก็ยังไม่รู้

ล่าสุด ผู้ประกาศข่าวทีวี ต้องสวมหน้ากากรายงานข่าว บางคนบ่นอึดอัด แต่ทว่าเป็นมาตรการป้องกันโควิดจาก กสทช. ซึ่งที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่า ผู้ประกาศข่าว จะติดเชื้อโควิด ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ในเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ห้องส่ง ห้องออกอากาศ จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ โควิด หรือว่ามีโอกาสในการแพร่เชื้อสูง และ ผู้ประกาศข่าวก็มีการตรวจเชื้ออยู่เสมอ ก็ไม่จำเป็นต้อง ยึดมาตรการสุดขั้ว สวมหน้ากากเป็น สยาม-อาราเบียน เช่นนี้

กล่าวคือ เป็นคนไทยที่ใช้ผ้าปิดจมูกเหมือน ชาวอาหรับ

ถ้าทราบความจริง ก็จะรู้ว่า ภูมิอั้น มีความสำคัญไม่แพ้หน้ากาก นอกจากนี้ ยังมีความปลอดภัยมากกว่า เพราะหน้ากากเปรียบเสมือนไส้กรอง ออกซิเจน มีหน้าซ้ายัง กักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายเอาไว้ด้วย

เมื่อสูดหายใจภายใต้หน้ากาก ก็ยอมรับเอา คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วย แต่ปริมาณเหมาะสมก็ยังไม่รู้สักอึดอัด แต่ถ้ารับก๊าซพิษเข้าไปมากๆ อาจหมดสติส่งผลเป็นโรคลิ่มเลือดก็ได้

ทว่าอีกไม่นานก็คงได้เห็นผู้ประกาศข่าวฟุบคาจอ ก็เพราะสวมหน้ากาก อ่านข่าวนี้แหละครับ

อดทนกันหน่อยนะ โรบิน

ร่ำรวย